

แถลงข่าว

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ยังมีความยืดหยุ่นท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าโลกและลมต้านจากปัจจัยภายนอกที่รุนแรงขึ้น

ภูมิภาคควรใช้ประโยชน์จากการกีดกันซึ่งกันและกัน เปิดรับเทคโนโลยี และยกระดับความเป็นเศรษฐกิจพหุภาคีและการรวมกลุ่มในภูมิภาค

ณ สภารัฐพิธี วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - รายงานล่าสุดจากสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office - AMRO) ระบุว่า แม้ว่าความเสี่ยงโลกและลมต้านจากภายนอกจะรุนแรงขึ้น เศรษฐกิจกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 จะยังมีความยืดหยุ่นและขยายตัวชะลอเพียงเล็กน้อยในปี 2562 - 2563 เทียบกับปีก่อนหน้า

รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 หรือ *ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) ปี 2562* จัดทำขึ้นเพื่อประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค รวมทั้งความเสี่ยงและความท้าทายต่าง ๆ ที่จะต้องเผชิญ ในรายงานฉบับนี้มีประเด็นศึกษาพิเศษคือ เรื่อง “การสร้างเชื่อมโยงและศักยภาพการผลิตของเศรษฐกิจใหม่ (*Building Connectivity and Capacity for the New Economy*)”

“แม้การขยายตัวของเศรษฐกิจภูมิภาคจะชะลอเล็กน้อยจากร้อยละ 5.3 ในปีที่แล้วมาอยู่ที่ร้อยละ 5.1 ในปี 2562 และร้อยละ 5.0 ในปี 2563 ตามลำดับ แต่พื้นฐานของเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งในระยะยาว” ดร. โฮ อี คอว์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ AMRO กล่าว “ผู้ดำเนินนโยบายในภูมิภาคควรเตรียมพร้อมที่จะใช้พื้นที่นโยบายที่มีอยู่ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลังเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงด้านลบและสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจมหภาคการณในต่างประเทศแล้วร่วงลง”

ความเสี่ยงด้านลบที่ภูมิภาคจะต้องเผชิญมาจากปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่ โดยเป็นผลจากความขัดแย้งในระบบการค้าโลกที่รุนแรงขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจนขึ้น และความผันผวนในตลาดการเงิน แม้แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจภูมิภาคจะแผ่วลง แต่พื้นฐานของเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งในระยะยาว ด้วยแรงส่งจากการบริโภคและการค้าภายในภูมิภาคที่ขยายตัวจากการขยายตัวของกลุ่มคนชั้นกลาง สังคมเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

อย่างไรก็ตาม ด้วยความเสี่ยงด้านลบที่มีความชัดเจนขึ้น ผู้ดำเนินนโยบายจึงไม่สามารถนิ่งเฉยต่อไปได้ แม้ว่าการนำมาตรการกำกับดูแลความเสี่ยงเชิงระบบมาใช้ในปัจจุบันจะมีความเหมาะสมโดยรวม แต่ทางการควรเตรียมพร้อมรับการผสมผสานของนโยบายให้เอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโดยที่ยังคำนึงถึงเสถียรภาพของระบบการเงิน ประกอบด้วย การผ่อนคลายนโยบายการเงินเล็กน้อยเมื่อเหมาะสม การสนับสนุนจากนโยบายการคลังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินมาตรการด้านการคลังเฉพาะจุดและนโยบายอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการปรับตัวเชิงโครงสร้าง ควบคู่ไปกับใช้มาตรการกำกับดูแลความเสี่ยงเชิงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการสะสมความเปราะบางในระบบการเงิน

เพื่อสนับสนุนการขยายตัว และส่งเสริมให้เกิดความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ประเทศสมาชิกควรให้ความสำคัญกับนโยบายในระยะยาว โดยเฉพาะการสร้างศักยภาพการผลิตและความเชื่อมโยงเพื่อใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจในยุคเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้มีการศึกษาว่าภูมิภาคควรดำเนินการอย่างไรบ้างหลังจากที่เศรษฐกิจเติบโตได้ดีในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจากการใช้ยุทธศาสตร์ “การผลิตเพื่อส่งออก”

ในระยะสั้นและระยะปานกลาง ปัจจัยหลักสามประการที่กำหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการผลิตและความเชื่อมโยงในภูมิภาค ประกอบด้วย อุปสงค์ใหม่จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ การเป็นเศรษฐกิจใหม่ จำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นและประชากรที่ร่ำรวยขึ้นจากการขยายตัวของกลุ่มคนชั้นกลางในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก และแรงกดดันระหว่างแรงหนุนเศรษฐกิจจากการขยายตัวของอุปสงค์ภายในภูมิภาคและแรงต้านจากผลของนโยบายการค้าและเทคโนโลยีแบบปิดกัน

ภายใต้บริบทดังกล่าว ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคยังมีความท้าทายในสามด้านที่สำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ได้แก่ ความไม่เพียงพอของเงินทุน ความไม่เพียงพอด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความไม่เพียงพอของปัจจัยการผลิต โดย ความไม่เพียงพอของเงินทุน หมายถึงการที่ประเทศที่มีรายได้ต่ำอยู่ในภาวะที่เงินออมของประเทศ ไม่เพียงพอต่อความต้องการเงินทุนที่ต้องใช้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ ขณะที่ความไม่เพียงพอด้านอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึงข้อจำกัดด้านการเงินของประเทศเกิดใหม่ที่เป็นผลจากการสะสมเงินสำรองระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับความเสียหายจากการไหลออกอย่างรวดเร็วของเงินทุน และ ความไม่เพียงพอของปัจจัยการผลิต หมายถึง ข้อจำกัดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ได้แก่การพัฒนากำลังคน ความเชี่ยวชาญ ระดับเทคโนโลยี และกรอบการกำกับดูแล

ในการจัดการกับความท้าทายข้างต้น กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 จะต้องใช้ประโยชน์จากการออมและการลงทุนภายในภูมิภาค ยกเว้นกลไกการช่วยเหลือด้านการเงินฉุกเฉินที่มีอยู่ (regional financial safety net) ซึ่งรวมถึงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralization) และเพิ่มความทุ่มเทในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีของภูมิภาค ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และความเข้มแข็งของสถาบันเพื่อการเจริญเติบโตและการกำกับดูแลของเศรษฐกิจ

“การเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 จะนำไปสู่ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ และกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของการจัดการปัญหาความไม่เพียงพอของการลงทุน” ดร. คอร์ กล่าว “การมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและที่ขับเคลื่อนด้วยภาคบริการอาจทำให้ความท้าทายเดิม ๆ ที่ภูมิภาคเคยเผชิญชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศกำลังพัฒนาจะต้องลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และใช้ประโยชน์จากการเกี่ยวพันซึ่งกันและกันในภูมิภาค ดังนั้น จึงเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 จะต้องเปิดรับเทคโนโลยี กระแสการรวมกลุ่ม และการเป็นเศรษฐกิจพหุภาคี ตลอดจนยกระดับกลไกการช่วยเหลือด้านการเงินฉุกเฉินที่มีให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น”

เกี่ยวกับ AMRO:

สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office - AMRO) ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อดูแลรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศในกลุ่มอาเซียน+3 ประกอบด้วย สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จีน ฮองกง ญีปุ่น และเกาหลีใต้ ในฐานะที่เป็นองค์กรต่างประเทศ AMRO ปฏิบัติภารกิจด้วยการสอดส่องดูแลเศรษฐกิจมหภาค สนับสนุนข้อตกลงทางการเงินในภูมิภาค ดำเนินการตามกรอบความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

นางสาว เอื่อง หลาน วุ, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
อีเมล: vu.lanhuong@amro-asia.org
มือถือ: +65 88763598
เว็บไซต์: www.amro-asia.org
LinkedIn | Flickr | YouTube: AMRO Asia

คำสงวนสิทธิ์: รายงานภาษาไทยข้างต้นนี้แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ (โปรดสแกนเพื่อดาวน์โหลด) แม้ว่าข้อ ความต่าง ๆ ในฉบับแปลจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างที่สุดแล้ว ในกรณีที่มึนัยความแตกต่างระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทย ให้ยึดถือว่าต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

